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Tillaga til þingsályktunar um fjögurra ára samgönguáætlun 2015 -  2018 (þingmál 638).

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 20. apríl 2016, þar sem kynnt er tillaga til 

þingsályktunar um fjögurra ára samgönguáætlun 2015-2018 og óskað eftir umsögn 

Bláskógabyggðar. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við fyrirliggjandi 

drög að þingsályktun en fagnar því að Reykj avegur skuli vera inni í þingsályktuninni og 

leggur þunga áherslu á að sú framkvæmd verði að veruleika á árunum 2017 -  2018.

Vinsamlegast staðfestið móttöku þessa pósts 
Kveðja
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Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs 
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